

## มบ.ส. เปิดรับตรงรอบ 2 ปฏิญญาตรี ปี 2560 พร้อมให้ทุนการศึกษา 100 ทุน

นำเสนอเมื่อ : 22 ธ.ค. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครกว่า 60 สาขาวิชา พร้อมมอบทุนการศึกษา 100 ทุน

ทุนคะแนนสูงสุดจากรับตรงรอบ 2 จำนวน 66 ทุน สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา (รวมกันทุกรอบ) และผลสอบ GAT / PAT จำนวน 13 ทุน สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนประเภทใช้ผลการสอบ GAT / PAT ใน 13 สาขาวิชาที่ระบุไว้ว่า “เป็นสาขาวิชาความเป็นเลิศ” โดยเกณฑ์ของ 2 ทุนนี้ คือ มหาวิทยาลัยจะให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**ทุนจากผลการเรียน (GPA) ในระดับ ม.ปลาย และปวช. จำนวน 40 ทุน**

ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ “ทุนศรีสมเด็จ” สำหรับผู้ที่ผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช. ในระดับสูงที่สมัครเข้าเรียนใน 13 สาขาวิชาที่ระบุไว้ “เป็นสาขาวิชาความเป็นเลิศ” และสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในโครงการนี้ โดยผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีผลการเรียน ตามที่กำหนด ได้แก่ ระดับ ม.ปลาย ต้องมีคะแนน GPA 3.20 ขึ้นไป (5 ภาคเรียน) ระดับ ปวช. ต้องมีคะแนน GPA 3.50 ขึ้นไป (5 ภาคเรียน) เกณฑ์การคัดเลือกจะมีการสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบเป็นการเฉพาะ ต้องสอบผ่านทุกวิชา และมีคะแนนสอบรวมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะได้รับทุน

ทุน “ความสามารถพิเศษ” จำนวน 20 ทุน มหาวิทยาลัยให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ “ทุนพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถพิเศษ” สำหรับผู้ที่สมัครโดยใช้ความสามารถพิเศษต่างๆ ได้แก่ ด้านดนตรี นาฏยศิลป์ ศิลปะและการแสดง พลศึกษา และอื่นๆ โดยให้ทุนตลอดหลักสูตร หรือสิทธิ์ที่นั่งเขาเรียนในลักษณะต่างๆ ตามความโดดเด่นด้านความสามารถพิเศษ ดังนี้

ระดับชาติและนานาชาติ ได้รับทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด”

ระดับจังหวัด ได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”

ระดับท้องถิ่น ได้รับสิทธิ์ “ที่นั่งเขาเรียนในสาขาวิชาที่เลือก”

การรับเข้าศึกษาทั้งในลักษณะการรับทุน และที่นั่งเข้าเรียน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทั้งนี้ จำนวนทุนและสิทธิ์ที่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bsru.ac.th](http://www.bsru.ac.th)